

Thư Mời

Tham dự buổi Tiếp Xúc và Hội Đàm cùng luật sư Nguyễn Văn Đài

Kính thưa quý Đại Diện Tôn Giáo, Hội Đoàn, Đoàn Thể

Kính thưa Quý Đồng Hương,



chắc hẳn trong chúng ta, Cộng Đồng NVTNcs tại Hamburg còn có rất nhiều người trăn trở, ưu tư về Thời Cuộc, Đời Sống và Dân Tình tại Việt Nam.

Trong nhu cầu thiết thực, để tạo điều kiện cho mọi Người tiếp cận thật sự đó, Ban Đại Diện Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg xin hân hạnh kính mời quý vị tham dự buổi Tiếp Xúc và Hội Đàm cùng LS Nguyễn Văn Đài vào:

Ngày **thứ bảy 20.10.2018**
Địa điểm: **Trường Jenfelder Schule
Jenfelderstrasse 252
22045 Hamburg**

LS Nguyễn Văn Đài là người sáng lập ra Hội Anh Em Dân Chủ, chủ yếu hoạt động trong nước. Vì những hoạt động công khai trong nước mà HAEDC đã bị trù dập nặng nề. Bản thân LS Đài đã hai lần bị bắt giam. Nhờ sự can thiệp của Liên Đoàn Thẩm Phán Đức (DRB) mà Hà Nội đã trục xuất ông thẳng từ nhà tù sang Đức trước đây 3 tháng.

Sau khi bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ, thay vì chọn ở lại tị nạn, LS Đài, lúc đó đang sống bên Đông Đức, đã chọn con đường về Việt Nam để mong VN cũng có một ngày tự do như Đông Đức.

Do những hoạt động tích cực của ông, LS Đài đã được DRB trao giải thưởng cao quý khi ông còn trong lao tù CS.

***Buổi Hội Đàm bắt đầu lúc 16 giờ với Nghi thức Thắp Nến,
Cầu Nguyện An Bình cho Quê Hương, thêm Sức Mạnh cho những Người đang
dấn thân trên con đường cam go Đấu Tranh Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam.***

***Tiếp theo chương trình là phần Hội Đàm cùng LS Nguyễn Văn Đài cùng với một
hai ca khúc Đấu Tranh.***

Ban Tổ Chức rất mong quý vị dành thời gian tham dự buổi sinh hoạt để cùng chia sẻ với LS Nguyễn Văn Đài về những vấn đề nóng bỏng của Việt Nam.

Sau phần sinh hoạt chính chúng ta sẽ cùng dùng bữa cơm chiều thân mật lúc 18:00 giờ, **10,€ một phần ăn nhằm gây quỹ cho Hội Anh Em Dân Chủ.**

Chúng tôi cũng rất trân trọng với những ủng hộ, đóng góp khác dành cho **Hội Anh Em Dân Chủ.**

Trân trọng

TM. Ban đại diện Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg
Hội Trưởng Nguyễn Đình Phúc